
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2557
นํ้ามันระสํ่า! เศรษฐกิจโลกระทึก

ภายใตวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดข้ึนตอเน่ืองมาหลายป จากความออนแอของประเทศเศรษฐกิจหลัก
ของโลก ท้ังสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญ่ีปุน รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และวิกฤติลาสุดในรัสเซีย ซ่ึง
สงผลใหราคาสินทรัพยท่ัวโลกผันผวนรุนแรง

“ราคานํ้ามันดิบ” เปนสินคาโภคภัณฑอีกตัวท่ีราคาในตลาดโลกดิ่งลงอยางรวดเร็ว ภายในเวลาเพียง 6
เดือน จากเดือน มิ.ย.ท่ีราคานํ้ามันดิบในตลาด “ไนเม็กซ” ตลาดนิวยอรกข้ึนไปสูงถึง 107 เหรียญสหรัฐฯตอ 1
บารเรล ลดวูบลงมาเหลือประมาณ 54 เหรียญตอบารเรล ในวันท่ี 19 ธ.ค.ท่ีผานมา หรือลดลงมากกวา 50%
ต่ําสุดในรอบ 5 ป ท่ีสําคัญ การปรับลดลงของราคานํ้ามันดิบโลกยังลากใหราคาสินคาโภคภัณฑอื่นๆ ราคา
สินคาเกษตร โดยเฉพาะราคายางพารา รวมถึงราคาหุน ราคาพันธบัตร และสินทรัพยเสี่ยงอื่นๆ ใหรูดลงตาม
ไปดวย สงผลใหความ “มั่งคั่ง” ท่ัวโลกลดลงในเวลาอันรวดเร็วเชนกัน

อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศท่ีตองนําเขานํ้ามันในอันดับตนๆ ของโลกอยางประเทศไทย ซ่ึงนําเขา
นํ้ามันสูงถึง 90% ของปริมาณท่ีใชท้ังหมด แมการลดลงของราคานํ้ามันมีขอดีท่ีชวยลดตนทุนการผลิตและลด
เม็ดเงินท่ีตองสูญเสียออกไปจากการท่ีตองนําเขาพลังงาน แตการลดลงของราคาพลังงานก็เปนดาบ 2 คมท่ีทุก
ฝายยังตองจับตา

“ทีมเศรษฐกิจ” มองเห็นท้ังขอดี และความเสี่ยงจากสถานการณท่ีเกิดข้ึน และเห็นวาควรจะมองไป
ขางหนาเพ่ือรับมือสถานการณราคานํ้ามันดิบโลกท่ีจะเกิดข้ึนป 2558 ท่ีกําลังจะมาถึง โดยได “ความคิดเห็น
และขอมูลดีๆ” ของตลาดนํ้ามันโลก จาก “กูรูดานพลังงาน” ของไทย 2 คนท่ีจะมาเลาใหฟง...ดังน้ี



นายมนูญ ศิริวรรณ

นักวิชาการอิสระดานพลังงาน และอดีตรองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานดานธุรกิจการตลาด
ผูบริหารบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

นายมนูญเปดฉากสนทนาแนวโนมราคานํ้ามันโลกวา ในระยะสั้นๆ หรือในไตรมาส 1 ป 2558 (ม.ค.-
มี.ค.) ราคานํ้ามันดิบตลาดโลกจะยังเคลื่อนไหวในระดับราคา 50-70 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล เหมือนใน
ปจจุบัน โดยจะเห็นไดจากราคาซ้ือขายนํ้ามันดิบเบรนต สงมอบเดือน ม.ค.2558 เมื่อสัปดาหท่ีผานมาอยูท่ี
62.85 เหรียญตอบารเรล ซ่ึงถือเปนโชคดีของผูใชนํ้ามันท่ัวโลก

“เหตุผลสําคัญๆท่ีราคานํ้ามันลดลงแบบดิ่งเหวคือ กลุมประเทศผูผลิตนํ้ามันรายใหญของโลก คือ
“โอเปก” รวม 12 ประเทศ ซ่ึงคิดเปนสัดสวนผูผลิตนํ้ามัน 40% ของกําลังการผลิตรวมและกลุมนอกโอเปก อาทิ
อังกฤษ เม็กซิโก บรูไน รัสเซีย แคนาดา ตางไมมีฝายใดยอมลดกําลังการผลิตลงมา จนทําใหปริมาณนํ้ามันดิบ
ท่ีออกสูตลาดโลกลนเกินความตองการบริโภค”

กรณีดังกลาว จึงเหมือนกับวาผูผลิตนํ้ามันท้ัง 2 กลุมกําลังเลน “สงครามประสาท” ซ่ึงกันและกัน จึง
ตองรอดูตอไปวาฝายใดจะยกธงขาวกอน เพราะกลุมโอเปกใหเหตุผลท่ีไมตองการลดกําลังการผลิตลงเ พียง
ฝายเดียวน้ัน ก็เพราะเห็นวากลุมนอกโอเปกเองก็ควรลดกําลังการผลิตลงดวย

“ขณะน้ีโอเปกผลิตนํ้ามันปอนตลาดโลก 30.56 ลานบารเรลตอวัน กลุมนอกโอเปกผลิต 55 ลานบารเรล
ตอวัน รวมกัน 85 ลานบารเรลตอวัน และบางประเทศก็ลดการนําเขา เพราะมีการนําปริมาณสํารองนํ้ามันท่ี
กวานซ้ือไวกอนหนาน้ีออกมาใช ขณะท่ีความตองการใชนํ้ามันของท่ัวโลกรวมกันมีเพียง 93 ลานบารเรลตอวัน
ซ่ึงโอเปกยืนยันวาตลอดไตรมาส 1 ป 2558 จะยังคงตรึงกําลังการผลิตไวท่ี 30.56 ลานบารเรลตอไป ขณะท่ี
ประเทศไทยมีอัตราการใชนํ้ามันเฉลี่ยวันละ 800,000 บารเรลตอวัน”



สําหรับไตรมาสแรกป 2558 ราคานํ้ามันดิบตลาดโลกมีแนวโนมรวงไปทดสอบระดับต่ําสุดเปน
ประวัติการณอีกคร้ังหน่ึง โดยอาจไดเห็นระดับเลข 4 นําหนาราคา แตคงไมต่ําแตะระดับ 40 เหรียญตอบารเรล
ซ่ึงอาจเคลื่อนไหวระดับ 47-49 เหรียญตอบารเรล หลังจากท่ีราคาท่ีเคลื่อนไหวในเดือน ธ.ค.แตะระดับ 62.5
เหรียญตอบารเรล ถือเปนตัวเลขท่ีดิ่งลงต่ําสุดในรอบ 5 ปท่ีผานมา จากท่ีเมื่อเดือน มิ.ย.ท่ีผานมายังมีราคาท่ี
ระดับ 100 เหรียญตอบารเรล

สวนสาเหตุในระยะยาวท่ีจะกดดันใหราคานํ้ามันดิบตลาดโลกลดลงตอเน่ืองไปอีกระยะ ประกอบดวย
3 ปจจัยหลักๆ คือ 1. ศักยภาพในการผลิตนํ้ามันของสหรัฐฯจากท่ีเคยเปนผูกวานซ้ือนํ้ามันเขาไปสะสมท่ีกลับ
กลายมาเปนผูผลิตนํ้ามันจากหินดินดานรายใหญ โดยลาสุดสหรัฐฯมีกําลังการผลิตนํ้ามัน 1.3 ลานบารเรลตอ
วัน รวมท้ังกําลังการผลิตจากแหลงอื่นๆ สงผลใหมีนํ้ามันเขาสูตลาดมากข้ึน ผลักดันราคาใหตกต่ําลง
นอกจากน้ี ยังมีนํ้ามันดิบจากประเทศแคนาดาท่ีโหมผลิตนํ้ามันดิบเขาสูตลาดโลกในปน้ีอีก วันละ 3.3 ลาน
บารเรล รัสเซียอีก 10 ลานบารเรลตอวัน รวมท้ังลิเบีย ประเทศนองใหมท่ีกําลังเรงเพ่ิมกําลังการผลิตใหเขาสู
ภาวะปกติ หลังจากท่ีตองเผชิญปญหาสงครามกลางเมืองมายาวนาน

ปจจัยท่ี 2 ความตองการซ้ือนํ้ามันท่ีลดลง โดยเฉพาะญ่ีปุน สหภาพยุโรป (อียู) และจีน ท่ีเผชิญปญหา
ภาวะเศรษฐกิจท่ียังฟนตัวไมเต็มท่ี ทําใหลดการนําเขานํ้ามัน โดยเฉพาะอียูท่ีเคยนําเขานํ้ามันรวมกันประมาณ
วันละ 15.3 ลานบารเรล เมื่อป 2552 ก็ลดเหลือเพียง 14.3 ลานบารเรลตอวันในปน้ี และยังมีแนวโนมลดลง
อยางตอเน่ือง

และปจจัยท่ี 3 จากความกาวหนาของประสิทธิภาพในการใชเช้ือเพลิงของยานพาหนะ เชน ในปจจุบัน
รถยนตในสหรัฐฯใชเช้ือเพลิงนอยลงกวากอนมาก เพราะรถยนตมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทําใหการบริโภคนํ้ามัน
ลดลง กับประเด็นท่ีคนไทย “คาใจ” กันท้ังประเทศก็คือ หากเปรียบเทียบราคานํ้ามันดิบในชวงเดือน ม.ค.ท่ีผาน
มา กับราคาของเดือน ธ.ค. ซ่ึงลดลงไปถึง 43% แตเหตุใดผูคานํ้ามันกลับไมยอมลดราคาขายปลีกลงใน
สัดสวนท่ีใกลเคียงกัน

นายมนูญกลาววา เหตุท่ีเราไมสามารถนําราคาของนํ้ามันสําเร็จรูป (เบนซิน-ดีเซล) ไปเปรียบเทียบ
อางอิงในทันทีได เพราะตองดูท่ีราคานํ้ามันสําเร็จรูปตลาดสิงคโปรท่ีประเทศไทยนําเขาเปนตลาดหลักวาราคา
ท่ีสิงคโปรลดลงอยางไร โดยขณะน้ีราคานํ้ามันเบนซินท่ีสิงคโปรกับประเทศไทยมีสัดสวนท่ีลดลงใกลเคียงกัน
โดยสวนหน่ึงท่ีราคานํ้ามันดีเซลในไทยลดลงไดเพียง 30% เพราะความตองการนํ้ามันดีเซลท่ีตลาดสิงคโปรยัง
สูง ท่ีสําคัญ ราคาขายปลีกนํ้ามันคือ เน้ือนํ้ามันจากหนาโรงกลั่นในประเทศก็เฉลี่ยอยูท่ีลิตรละ 14-15 บาทตอ
ลิตร แตเหตุท่ีเมื่อนํามาจําหนายในทองตลาดกลับมีราคาสูง เพราะตองนํามาบวกบรรดาภาษีสรรพสามิต
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีโรงเรือน ภาษีเทศบาล และเงินท่ีรัฐจัดเก็บจากผูใชนํ้ามันไปสะสมในกองทุนนํ้ามัน
กองทุนอนุรักษพลังงาน และคาการตลาดอื่นๆ รวมแลวตกอยูประมาณ 7-12 บาทตอลิตรเขาไปดวย



อยางไรก็ตาม นายมนูญมองวาราคานํ้ามันโลกท่ีลดลงแมวาจะเปนชวงเวลาสั้นๆท่ีเกิดข้ึนใน 6 เดือน
สุดทายของปน้ี ถือเปนผลดีตอประเทศไทย ในฐานะผูนําเขานํ้ามัน คือจะทําใหมูลคาการนําเขานํ้ามันในปน้ี
ลดลงมาเหลือประมาณ 900,000 ลานบาท จากท่ีปกติตองนําเขาคิดเปนเม็ดเงินสูงถึง 1 ลานลานบาท และ
สงผลใหประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการใชนํ้ามันเหลือเพียง 1% เมื่อเทียบกับป 2556 จากเดิมท่ีมีการ
ขยายตัว 2% ตอป

ดร.ธีรเดช ทังสุบุตร
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาการพลังงาน บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

“ดร.ธีรเดช” ไดยอนรอยในประเด็นเดียวกันวา กอนหนาจะเกิดวิกฤตการณราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก
ปรับตัวลดลงอยางมาก บริษัทนํ้ามันยักษใหญ รวมท้ังกูรูผูผานรอนผานหนาวในธุรกิจผลิต -ผูคานํ้ามันมา
ยาวนาน และบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) คาดการณไปในทิศทางเดียวกันวา ในกรณีท่ีเลวรายสุด ราคา
นํ้ามันดิบโลกนาจะอยูท่ีระดับ 70 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล นอยคนจริงๆท่ีจะคาดการณแบบสุดโตง
(Extream) วาราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกจะรวงลงไปแตะ 50 เหรียญตอบารเรล

ดร.ธีรเดชกลาวนํา “ผมเองก็เคยผานชวงเวลาแหงความผันผวนของตลาดนํ้ามันมาแลว แตคร้ังน้ียากท่ี
จะคาดเดาไดวาราคานํ้ามันควรจะอยู ณ ระดับใด เพราะมีปจจัยท่ีเขามากระทบหลายเร่ือง นับตั้งแตเร่ืองท่ี
สหรัฐฯพบแหลงนํ้ามันดิบใหม และแหลงกาซในประเทศจนกระท่ังลดการนําเขาเช้ือเพลิงลงไดมากถึง 1 ลาน
บารเรล... เมื่อคนท่ีเคยเปนผูซ้ือรายใหญลดการซ้ือนํ้ามันเขาเก็บสํารองในประเทศ ราคานํ้ามันจึงปรับลดลง
ตาม “ดีมานด-ซับพลาย” ขณะเดียวกัน ซาอุดีอาระเบีย ลูกพ่ีใหญของกลุมโอเปก ก็ยืนกรานไมปรับลดกําลัง
การผลิตลง ตลาดจึงดูเหมือนจะถูกช็อก และทําใหเช่ือวาปริมาณนํ้ามันลนโลก”

ดร.ธีรเดชกลาววา โดยสวนตัวเขาไมคิดวาปริมาณนํ้ามันจะเกิดสภาวะท่ีกลาวขวัญกันวา ลนโลก
เพราะนํ้ามันตองถูกใชไปทุกวันเพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพลเมืองในโลก โดยเฉพาะในการใชเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟา สวนท่ีมีกระแสขาวมากมายวาซาอุดีอาระเบียจับมือกับสหรัฐฯ เพ่ือบีบรัสเซีย หรือประสงคจะทํา
ใหบริษัทตางชาติท่ีเพ่ิงเขาไปลงทุนในธุรกิจนํ้ามันตองเจงกันระเนระนาด ดวยการลดราคานํ้ามันลง หรือเฉือน
กําไรตัวเองลงน้ัน เปนเร่ืองท่ียากเกินกวาท่ีจะเช่ือถือ

“เร่ืองอะไรจะตองมาทํารายตัวเอง และพวกเดียวกันดวยวิธีน้ี สวนจะหวังวาทําแลวรัสเซียตาย อยางน้ัน
ท้ังยุโรปก็คงจะอยูยากไปดวย เร่ืองของดีมานด-ซัพพลายอาจจะเกี่ยวอยูบางเมื่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมใน
ยุโรปยังอยูในภาวะถดถอย แตก็ไมไดหมายความวาไมมีความจําเปนตองใชนํ้ามันแลว อยาลืมวานํ้ามันไมใช
สินคาฟุมเฟอย แตเปนสินคาจําเปนตอชีวิตประจําวัน...กระน้ันก็ตาม ผมวาเปนเร่ืองนาคิดอยางมากท่ีตลาด
นํ้ามันโลกจะถูกครอบงําไดงายดายเพียงแคคนคนเดียว ประเทศเดียว หรือคนกลุมเดียวอีกในยุคน้ี”



สิ่งท่ีผูอํานวยการสถาบันวิทยาการพลังงานเช่ือวาเปนตนเหตุสําคัญก็คือ กระแสการเก็งกําไรในตลาด
คานํ้ามัน “สิ่งน้ีเปนเหตุผลใหราคานํ้ามันเกิดความผันผวนรุนแรง และลดลงอยางรวดเร็ว โดยขณะน้ี ราคา
นํ้ามันดิบในตลาดโลกเหลืออยูเพียง 53-56 เหรียญตอบารเรล ถาหากการครอบงําตลาดทําใหราคาดิ่งลงอีก
ผมคิดวาการศึกษาคนควาวิจัยเร่ืองพลังงานทดแทนคงไดรับผลกระทบแน”

ดร.ธีรเดชกลาวดวยวา ผลกระทบท่ีจะตามมาเปนลูกโซกันในหลายดานก็คือ การดําเนินการตามคํามั่น
สัญญาในเร่ืองของการลดภาวะโลกรอน “ก็นํ้ามันราคาถูกน่ีครับ จะหันไปใชอยางอื่นแทนฟอสซิล คงไมทํากัน”
และท่ีจะเปนปญหาตอไปเมื่อราคานํ้ามันเกิดความผันผวนก็คือ ธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามันรายใหมๆอาจจะเจง

“6 เดือนท่ีแลว ยังไมมีใครคาดคิดเลยวาราคานํ้ามันจะรูดลงมาท่ีระดับ 50 เหรียญ แตปจจุบันกําลังมีผู
คาดเดาไปตางๆนานาวาราคานํ้ามันอาจจะปรับลดลงมากกวาน้ี น่ันทําใหผูซ้ือชะลอคําสั่งซ้ือเพ่ือใหไดราคาดี
ท่ีสุด ราคานํ้ามันก็จะยิ่งรูดลงต่ําตอเน่ือง”

เมื่อถามถึงธุรกิจนํ้ามันในกลุมบริษัท ปตท.จะไดรับผลกระทบมากนอยเพียงใด ดร.ธีรเดชกลาววา
ปตท.โชคดีท่ีมีเชน (Chain) หรือขอตกลงรวมระหวางบริษัทนํ้ามันยักษใหญในตางประเทศหลายแหง เพ่ือลด
ผลกระทบจากราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ท้ังในลักษณะท่ีพุงข้ึนสูง หรือปรับลดลงเร็ว

สวนประเด็นเร่ืองการลงทุนเพ่ือหาแหลงสํารองนํ้ามันน้ัน หากราคานํ้ามันต่ํามาก ก็ยอมกระทบตอการลงทุนท่ี
สูงเปนธรรมดา

“ปตท.มีธุรกิจครบวงจร คือ จากตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า ท่ีสําคัญกลุมบริษัทในเครือเรามีระบบบูรณาการ
ท่ีทําใหเราสามารถเฉลี่ยผลตอบแทนการลงทุนในกลุมได หรือใชทรัพยากรรวมกันได แตถาบริษัทใดในโลก
ไมไดลงทุนในลักษณะท่ีครบวงจรแบบเดียวกับ ปตท.ก็เสี่ยงท่ีจะไดรับผลกระทบสูง...

ถึงกระน้ันก็ตาม ผมคิดวาผูบริโภคโดยรวมยอมจะไดรับประโยชนจากราคานํ้ามันลดลง และยังนาจะทําให
ราคาคาไฟฟา เชน คาไฟฟาผันแปร หรือคา FT ปรับลดลง ราคาสินคาก็นาจะปรับลดลงดวย”

สําหรับการคาดการณแนวโนมราคานํ้ามันดิบในปหนาน้ัน ดร.ธีรเดชตอบวา ไมอาจประเมินราคาใน
อนาคตได แตก็เช่ือวาหากราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกยังปรับลดลงอยู บริษัทนํ้ามันยักษใหญในโลกอาจเผชิญ
ภาวะการขาดทุนเปนพันๆลานเหรียญ

“ถาตองเผชิญปญหาความผันผวนของราคาเชนน้ี ท่ีสุดโลกก็จะตองหามาตรการดูแลผลกระทบน้ีรวมกัน”

อยางไรก็ตาม ดร.ธีรเดชกลาววา ยังมีความเช่ือวาสถานการณราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง
จะอยูไมนาน และท่ีสุดก็จะกลับมายืนอยูเหนือระดับ 70 เหรียญตอบารเรล เพราะนํ้ามันไมใชสินคาประเภท
แฟช่ัน แตเปนสินคาท่ีจําเปนตองใชตลอดเวลา ขณะท่ีการผลิต ขุดเจาะ และการซ้ือขายในตลาดยังคงดําเนิน
ตอเน่ืองไปทุกวัน



เห็นจะตองติดตามกันตอไปวาราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกท่ีปรับตัวลดลงจะสงผลกระทบตอการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศตางๆหรือไม โดยเฉพาะเมื่อราคาท่ีปรับตัวลดลงน้ัน ทําให
สินคาท่ีผลิตออกมาตองปรับลดราคาลงดวย แมจะลดแลวมีอันตองขาดทุน เน่ืองเพราะมีตนทุนสูง หรือลงทุน
ไวในราคาท่ีสูงขณะท่ีนํ้ามันดิบยังไมปรับลดราคาลงก็ตาม และคนท่ีตองเฝาจับตาดูผลแหงความเปลี่ยนแปลง
คร้ังน้ีก็คือรัฐบาล และหนวยงานท่ีกํากับดูแลงานดานนโยบายเศรษฐกิจของประเทศท่ีจําเปนตองเตรียม
มาตรการรับมือใหพรอมน่ันเอง!!!

“ทีมเศรษฐกิจ”

อุมชาวนาในมุมมองพอคา

“ทีมขาวเกษตร” ขอบคุณในคําชมของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี นําสกูปเร่ือง “พอคา
ขาวกะชาวนา บริบทใหมเพ่ือขาวไทย” ฉบับวันท่ี 17 ธ.ค.2557 มาพูดในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ เมื่อ
สุดสัปดาหท่ีผานมา ถึงโครงการพ้ืนท่ีปลูกขาวหอมมะลิโลก ท่ี บริษัทขาว ซีพี, กรมการขาว และ ธ.ก.ส. ได
รวมกันใหความรูแกชาวนาปลูกขาวอยางถูกตอง ชวยใหชาวนาใชปุยผิดดวยความไมรูมา 20 ป แตพอเปลี่ยน
มาใสปุยอยางถูกตอง จากเคยใช 35 กระสอบ เหลือเพียง 16 กระสอบ ไมเพียงตนทุนจะลดลง ผลผลิตขาวยัง
ไดเพ่ิมข้ึนจาก 340 กก.ตอไร เปน 430 กก. เปนตัวอยางท่ีภาครัฐจะตองนําไปปฏิรูปการทํานาท้ังประเทศ เมื่อ
ทานนายกฯ สนใจ “ชมช่ืน” ขอนําเสนอถึงวิธีชวยชาวนาในมุมของ นายสุเมธ เหลาโมราพร ซีอีโอ บ.ซี.พี.
อินเตอรเทรด จํากัด เครือเจริญโภคภัณฑ ท่ีเคยพูดคุยกันมาตั้งแตยุคจํานําทุกเมล็ดใกลเจง



ถาจะใหชาวนาบานเรามีรายไดมั่นคงและยั่งยืน คุณสุเมธ บอกวา โรงสีขาวซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีกลาง
นํ้า จะตองปรับเปลี่ยนวิธีคิดทําธุรกิจเสียใหม อยางท่ีรูกัน ชาวนาผลิตขาว โรงสีรับซ้ือขาวเปลือกเพ่ือนําไปสี
เปนขาวสาร จากน้ันขายตอใหบริษัทสงออกท่ีเปนปลายนํ้า... วงจรหลักๆของธุรกิจคาขาวมีเทาน้ี และในการ
คิดราคารับซ้ือขาวเปลือกจากชาวนา โรงสีไทยจะใชวิธีการหากําไรสวนตาง ในแบบท่ี คุณสุเมธ ใชคําวา โรงสี
ไทยทํางานงาย ไมยอมทํางานยาก เพราะการตั้งราคารับซ้ือขาวเปลือก จะใชวิธีตามท่ีพอคาสงออกใหมา
สมมติวาพอคาสงออกใหราคารับซ้ือขาวสาร กก.ละ 10 บาท คํานวณมาเปนขาวเปลือกแลวตนทุนตก กก.ละ
7 บาท เพ่ือใหตัวเองมีกําไรสวนตาง กก.ละ 1-2 บาท ก็ตั้งราคารับซ้ือจากชาวนา กก.ละ 5-6 บาท ถาแพงกวา
น้ันไมรับซ้ือ ชาวนาเก็บเกี่ยวมาแลว ไมขายก็ไมได เพราะไมรูจะเอาไปเก็บท่ีไหน ผีมาถึงปาชาก็ตองเผา ขาย
ตามท่ีโรงสีใหราคา...เพราะหากินกําไรสวนตางๆ งายแบบน้ีไมมีความเสี่ยงอยางน้ีแหละ โรงสีถึงไดรวยไมหยุด
สวนชาวนายากจนดักดานเหมือนเดิม แลวจะใหโรงสีทํางานท่ียากข้ึน ตองทํายังไงถึงจะชวยชาวนาใหลืมตาอา
ปากได วากันตอพรุงน้ี.

“ชมชื่น ชูชอ”

หนอนชอนใบ..ภัยมะนาวตัวจิ๋ว

ปลูกมะนาวขางบานไมกี่ตน หรือจะปลูกเปนสวน...เคยสังเกตใบมะนาวไหม มีลายเสนยึกยือคดเคี้ยว
วกวนไปมา และถาสายตายังดีจะสังเกต ในเสนยึกยือจะมีหนอนตัวจ๋ิว คืบคลานอยางชาๆ น่ีแหละ “หนอน
ชอนใบ” ศัตรูรายของพืชตระกูลสม มะนาว มะกรูด เปนไดเหมือนกันท้ังน้ัน



ผีเสื้อกลางคืนบินมาวางไข

“หนอนชนิดน้ีเกิดจากผีเสื้อกลางคืนตัวเล็กๆ ไมเกิน 1 ซม. จะบินมาวางไขเดี่ยวๆ บนใบและใตใบ
บริเวณใกลเสนกลางใบ จากน้ัน 3-5 วัน จะฟกตัวออกจากไข แลวเจาหนอนนอยจะเจาะแวกซ หรือ ผิวเคลือบ
ใบ แลวคอยๆ สอดตัวเขาคืบคลานกัดกินเน้ือเยื่อใบไป 5-10 วัน จนกลายเปนลายเสน ใบจนบิดเบี้ยวผิดรูป
หงิกงอ ขอบใบมวนเขาหาเสนกลางใบ สงผลใหตนแคระแกร็น ไมติดผล นอกจากน้ันจุดท่ีหนอนชอนใบเจาะไว
ยังเปนชองทางใหเช้ือโรค เช้ือราและแบคทีเรียตามมาทํารายตนมะนาวไดอีก โรคแคงเกอรยอดฮิตในมะนาว
เจาตัวน้ีก็เปนสาเหตุหน่ึง” นิคม จรดล ผูจัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑและวิชาการ ธุรกิจอารักขาพืช บริษัท
เจียไต จํากัด เตือน โรคน้ีมักจะเกิดบอยในระยะมะนาวแตกใบออน เพราะเปนอาหารท่ีหนอนตัวนอยชอบเปน
พิเศษ ดังน้ันเจาของสวนใหญ และสวนนอยปลูก 1-2 ตนขางบาน ตองขยันหมั่นตรวจตรากันหนอย

นี่แหละ...ภัยมะนาว

พบใบมีรอยเสนยึกยือใหเด็ดท้ิงเอาไปเผาทําลาย เพราะถาปลอยไวเจาตัวหนอนท่ีกัดกินใบได 5-10 วัน
จะคืบคลานออกจากใบเขาสูระยะดักแด ไดท้ังบนตน และรวงหลนไปอยูตามดงหญา วัชพืชใตโคนตนมะนาว
และใกลเคียง เติบโตมาเปนผีเสื้อแมพันธุบินข้ึนมาวางไขกัดกินใบมะนาวไมรูจักจบ ฉะน้ันจึงตองหมั่นกําจัด
วัชพืชแหลงท่ีอยูอาศัยของดักแด ในพ้ืนท่ีแปลงและรอบๆแปลงมะนาวดวย รวมท้ังหมั่นตัดแตงกิ่งมะนาวท่ีไม



จําเปนออกไปดวย เพ่ือลดพ้ืนท่ีดักแดสรางบาน และโรงอาหารใหทานเจาหนอนนอย ในกรณีปลูกเปนสวน
เพ่ือยับยั้งวายรายตัวจ๋ิวในชวงมะนาวแตกยอดผูเช่ียวชาญ เจียไต แนะทองจําคาถาน้ีใหข้ึนใจ “ตรวจดู
มะนาว 10–20 ตนตอสวน... มะนาว 1 ตน ใหดู 5 ยอด... ยอดละ 5 ใบ”

ถาหนอนลงทําลายมากกวา 3 ใบ หรือเกิน 50% ของยอด แสดงวาระบาดหนักเกินกวาจะใชวิธี
ธรรมชาติกําจัดได จําตองพ่ึงสารเคมี นิคม แนะใหใช อิมิดาคลอพริด imidacloprid, อะบาเม็กติน abamectin
ฉีดพนสลับกันทุก 10 วัน...จนกวาเจาหนอนนอยจะจรจากน่ันแหละ.

“ชาติชาย ศิริพัฒน”

หนังสือพิมพไทยรัฐ
ฉบับวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2557

อุมชาวนาในมุมมองพอคา

วากันตอถึงวิธีการชวยชาวนาในมุมมองของ คุณสุเมธ เหลาโมราพร ซีอีโอ ขาวตราฉัตร ท่ีช้ีวาปญหา
ชาวนาถูกเอาเปรียบ เปนเพราะโรงสีบานเราทํามาหากินแบบไมทํางานยาก พอคาสงออกใหราคารับซ้ือเทาไร
เอาราคาน้ันมาเปนโจทยคิดคํานวณ หักกําไรท่ีตัวเองพอใจแลว มาตั้งเปนราคารับซ้ือจากชาวนา...กินกําไร
สวนตางงายๆ ไมตองออกแรงอะไรมาก ชาวนาเลยยากจนดักดาน คุณสุเมธ เห็นวา วิธีการท่ีจะชวยชาวนาได
จะตองหาวิธีใหโรงสีออกแรงมากกวาเดิม...เพราะในธุรกิจคาขาว โรงสีเปนธุรกิจกลางนํ้า เปนจ๊ิกซอวเช่ือมท้ัง 2
ฝง เช่ือมชาวนาตนนํ้า เช่ือมพอคาสงออกปลายนํ้า โรงสีจะรูดี ตนนํ้า-ปลายนํ้าเปนอยางไร มีความสามารถ



ตองการอะไรแบบไหน...สําคัญสุด โรงสีรับซ้ือขาวเปลือกจากชาวนา จะเปนกลไกท่ีสามารถบอกใหชาวนาตอง
ทําอะไรไดท้ังน้ัน เพราะมีผลประโยชนรวมกัน ท่ีผานมาชาวนาออกแรงมามาก ฉะน้ันถึงเวลาท่ีโรงสีจะตองออก
แรงใหมากข้ึน ในเมื่อรูวาปลายนํ้าตองการขาวแบบไหน พันธุอะไร คุณภาพอยางไร โรงสีจะตองมีบทบาทให
ขอมูลแกชาวนา ผลิตขาวตรงตามท่ีตลาดตองการ โดยอาจจะนําวิธีการเดียวกับออย เร่ืองการแบง
ผลประโยชน 70:30 มาใช หรือจะใชวิธีแบบคอนแทรกตฟารมมิ่งกลายๆ เพ่ือใหชาวนาปลูกขาวไดคุณภาพ
ตามท่ีโรงสีตองการ ใหราคาประกัน พรอมใหความรูเทคนิคการผลิต นําปุย ยา เมล็ดพันธุมาใหชาวนา ซ้ือขาย
กันในราคายุติธรรม เพ่ือคุณภาพขาวจะไดไมเพ้ียน และไมมีปญหาใหมาน่ังทะเลาะกันทีหลัง ทําไมถึงไดขาว
ไมมีคุณภาพ ไมตรงพันธุ  วิธีการเหลาน้ี นอกจากจะชวยใหชาวนาแลว โรงสีออกแรงมากข้ึนประสิทธิภาพการ
ผลิตขาวไทยจะดีข้ึนตามไปดวย เพราะถาผลผลิตไมดี โรงสีจะเสียหายไปดวย ...ดีกวาใหภาครัฐมาทําเอง
ผลผลิตไมวาจะเสียหายแคไหน ราชการยังกินเงินเดือนเทาเดิม

ดวยเหตุน้ีแหละ การผลิตขาวของไทยถึงถอยหลังจมโคลนเลน...จนชาวนาปลูกขาวไมเปน ใสปุยไมถูก
มีใหเห็น อยางท่ีนายกฯ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา พูดในรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” เมื่อสุดสัปดาหท่ี
ผานมา.

“ชมชื่น ชูชอ”


